



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 84/2545

วันที่ 18 ธันวาคม 2545

ผลการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 15 (The 15th APEC Finance Ministers' Technical Working Group Meeting)

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะประธานการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 15 (The 15th APEC Finance Ministers' Technical Working Group Meeting) แถลงผลการประชุมดังกล่าวซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ณ โรงแรมอิมพีเรียลเมเปิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ 80 คน จากสมาชิกเอเปค 17 เขตเศรษฐกิจและผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชีย โดยมีรายละเอียดผลการประชุมดังนี้

1. การหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2545 โดยอัตราการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและการค้าที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวถึงปัจจัยเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลก 4 ประการ คือ ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก ความผันผวนของตลาดทุนสำคัญของโลก และความเสี่ยงของกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจลาตินอเมริกา ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ประมาณอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจสำหรับปี พ.ศ. 2545 และปี พ.ศ. 2546 ไว้ที่ร้อยละ 2.8 และ 3.7 ตามลำดับ

ธนาคารโลกได้ประมาณการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2545 ต่ำกว่าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 1.7 โดยอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าเติบโตร้อยละ 2.2 ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่าอยู่ที่ร้อยละ 5.2 ทั้งนี้ ธนาคารโลกได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน การบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของสมาชิกเอเปคและสนับสนุนให้ใช้การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค เพื่อเร่งรัดการปฏิรูประบบเศรษฐกิจของสมาชิกเอเปค

ธนาคารพัฒนาเอเชียได้รายงานภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียว่ายังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากประเทศในภูมิภาคเอเชียต้องพึ่งพาการส่งออกซึ่งขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและการท่องเที่ยวซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการก่อการร้าย

2. ประเทศไทยได้รายงานต่อที่ประชุมถึงหัวข้อที่จะใช้ในการหารือในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ Local/Regional Link, Global Reach: A New APEC Financial Cooperation ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเข้ากับเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกควบคู่กันไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ สมาชิกเอเปคสมควรมีความร่วมมือทางการเงินที่จะสร้างความเชื่อมโยง (Linkage) ที่แข็งแกร่งระหว่างเศรษฐกิจในประเทศและของภูมิภาค เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไม่สามารถที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ หากปราศจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อย 3 หัวข้อได้แก่

2.1 การพัฒนาระดับรากหญ้าและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Grass-roots and SMEs Development) ซึ่งเน้นการสนับสนุนทางการเงินและการบริหารจัดการด้านการเงินแก่ระดับรากหญ้าและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในครั้งนี้ ประเทศไทยจะร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และธนาคารโลกในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติที่สาธารณรัฐเกาหลีในเดือนเมษายน 2546 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดทำกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อประกอบการหารือในเรื่องดังกล่าวระหว่างสมาชิกเอเปค และจะนำเสนอแนะด้านนโยบายเสนอต่อการประชุมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 10 ในเดือนกันยายน 2546 ต่อไป

นอกจากนี้ ประเทศไทยจะจัดการหารือประชุมเชิงนโยบายในเรื่องการจัดการหาเงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Financing) ในเดือนกรกฎาคม 2546 ก่อนการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 16 (The 16th APEC Finance Ministers' Technical Working Group Meeting)

2.2 การพัฒนาตลาดพันธบัตรในภูมิภาค (Regional Bond Market Development) โดยจะเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจในประเทศเข้ากับภูมิภาคด้านเงินทุน เน้นการสร้างอุปสงค์และอุปทาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของตลาดพันธบัตรในภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการลงทุนของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และการพัฒนาตลาดค้ำประกันหลักทรัพย์ (Securitisation and Credit Guarantee Markets) ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตลาดพันธบัตรในภูมิภาค จะได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสมาชิกเอเปคให้เข้าสู่มาตรฐานสากลที่ดีที่สุด การจัดตั้งระบบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในภูมิภาค การสนับสนุนระบบการค้ำประกันพันธบัตรในภูมิภาค รวมทั้งการส่งเสริมการออกพันธบัตรในรูปแบบใหม่ๆ และการสนับสนุนให้มีความช่วยเหลือทางวิชาการจากระบบเศรษฐกิจที่มีตลาดพันธบัตรที่พัฒนาแล้วให้กับระบบเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาตลาดพันธบัตร เป็นต้น

2.3 การเปิดเสรีทางการค้าในมุมมองนโยบายการเงินและการคลัง (Fiscal and Financial Aspects of Regional Trade Arrangements) เนื่องจากในปัจจุบันมีเขตการค้าเสรีเกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ NAFTA, AFTA ตลอดจนเขตการค้าเสรีทวิภาคี ซึ่งจะมีการศึกษาในด้านความเชื่อมโยงของ

ผลกระทบการเปิดเสรีการค้าที่มีต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคในด้านนโยบายการเงินการคลังโดยเฉพาะพิธีการศุลกากรของสมาชิกเอเปค เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายที่เหมาะสมต่อไป

3. นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการริเริ่มต่างๆ ที่ดำเนินการภายใต้การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคสำคัญ ได้แก่ เรื่องการประกันเงินฝาก การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การบริหารจัดการที่ดี กฎหมายล้มละลาย การป้องกันการส่งเสริมเงินนอกระบบที่สนับสนุนการค้าการร้าย เป็นต้น

การประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปค ครั้งที่ 15 ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างมาก สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเตรียมการเพื่อการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 10 (The 10th APEC Finance Ministers' Meeting) ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2546 ณ จังหวัดภูเก็ต
